

Cửa sổ trượt kính không khung

Hệ thống kính trượt là một cách thông minh để tách các khu vực khác nhau của tòa nhà. Các hệ thống tráng men như vậy cho phép bảo vệ khu vực chống lại việc tiếp xúc trực tiếp với điều kiện thời tiết, đồng thời giữ ánh sáng khu vực và làm cho nó trông lớn. Hệ thống trượt không khung dễ sử dụng và sạch sẽ. Chúng có thể trượt hoàn toàn đến một hoặc cả hai bên, do đó đạt được không gian mở hoàn toàn.

Các ứng dụng

Ban công

Vách ngăn phòng

Phòng kính ngoài (không cách nhiệt)

Tán





Đặc trưng

Không có thiết kế khung.

Có ba bài hát.

Khu vực mở rộng có thể là 50% đến 75%.

Cấu trúc được trượt trong đường đua giống như cửa sổ trượt hợp kim nhôm truyền thống.

Chế độ mang lực: Chế độ mang lực dưới, bánh xe chịu tải được lắp đặt ở bên trái và bên phải kết thúc dưới hai miếng kính tương ứng.

Phương pháp niêm phong: Hợp kim nhôm H và F Shape Dải niêm phong và dải len được sử dụng giữa thủy tinh và kính.



Tại sao cửa sổ kính trượt

Bảo vệ nhà của bạn khỏi thời tiết mà không mất quan điểm của bạn

Cửa sổ kính trượt có thể bảo vệ ban công hoặc khu vực ngoài trời của bạn khỏi thời tiết, bụi, lá, mưa hoặc bão dữ dội mà không mất quan điểm của bạn. Truy cập ban công hoặc sân trong của bạn quanh năm với sự bảo vệ thời tiết từ rèm cửa kính mới của bạn.

Cải thiện tính thẩm mỹ về nhà của bạn

Rèm cửa kính không khung trông hiện đại, thanh lịch và "dường như" ... để cung cấp cho ngôi nhà của bạn một cái nhìn và cảm nhận đương đại hơn.

Mở rộng không gian sống của bạn

Hệ thống kính trượt không khung có thể mở rộng không gian sống của bạn, thêm ban công hoặc sân trong như không gian sống bổ sung.

Mở rộng không gian cửa và cửa sổ

Rèm thủy tinh hoàn toàn không khung cho phép bạn tận hưởng toàn bộ cửa hoặc mở cửa sổ của bạn. Không còn cảm giác 'đóng cửa' với các cửa sổ và cửa ra vào truyền thống.

Đạt được một căn phòng hoàn toàn mới

Thêm toàn bộ 'phòng mới' vào nhà bạn bằng cách mở rộng không gian sống bên trong của bạn với rèm cửa kính trên ban công hoặc sân trong của bạn. Vào mùa đông, nó sẽ trở thành một phòng tắm nắng đẹp để sưởi ấm vào mùa hè, bạn có thể ngồi ngoài bên ngoài và tận hưởng khung cảnh.

Ít dọn dẹp, sống nhiều hơn

Bằng cách bao quanh ban công của bạn với rèm cửa kính, bạn sẽ giảm thiểu lượng bụi, bụi bẩn và mảnh vụn đổ bộ trên ban công, điều này có nghĩa là ít quét, lau và lau bụi và bụi bẩn khỏi mọi thứ.

Thưởng thức ban công của bạn quanh năm

Rèm cửa kính bảo vệ ban công của bạn khỏi thời tiết để bạn có thể sử dụng ban công của mình và tận hưởng những khung cảnh đẹp ngay cả trong những tháng mùa đông. Nó làm cho ban công của bạn phòng tắm nắng của bạn vào mùa đông và vào mùa hè, bạn có thể ngồi trên ban công của mình với không khí.



Yêu cầu chi tiết của bạn cho cửa sổ ban công là gì? Chào mừng bạn gửi cho chúng tôi yêu cầu chi tiết của bạn.